

BIZจับมือ'แอท-ยีนส์' ลุยแตกไลน์ธุรกิจใหม่ ให้บริการส่งสิ่งตรวจฯ

BIZ จับมือพันธมิตร "แอท-ยีนส์" แตกไลน์ธุรกิจใหม่ "ให้บริการส่งสิ่งตรวจในห้องแล็บ" หวังเพิ่มช่องทางทำรายได้ ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้โตกว่าปีก่อน หลังทุนแบ็กล็อกแน่นอนมือ 1,600 ล้านบาท หยอดบิ๊กรายได้จนถึงปี 2563

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท "การให้บริการในการส่งสิ่งตรวจที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ" โดยอาศัยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ที่มีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยสูง กับบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด มีระยะเวลาของสัญญา จำนวน 3 ปี

โดยบริษัทมีแผนเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมจากการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ทางด้านการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งเน้นในบริการที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรคมะเร็งถือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จำนวนเพิ่มสูง

ขึ้นทุกปี โดยจากข้อมูลพบว่าในปี 2555 จำนวนของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกมีจำนวนสูงถึง 8.2 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2573 จะมีจำนวนเพิ่มเป็น 13 ล้านคนต่อปี

"บริการใหม่ของบริษัทที่จะนำมาให้บริการนี้ เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการสานต่อพันธกิจเรื่องการรักษาและป้องกันผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย" นายสมพงษ์ กล่าว

ด้านนายวรวิทย์ สิลกุลสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี BIZ กล่าวว่า ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) แล้วกว่า 1,600 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2563 รวมถึงทางบริษัทยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมแล้วทั้งสิ้น 165 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราทำกำไรสุทธิ 10.74% ส่วนภาพรวมงวดปี 2560 ทางบริษัทมีรายได้รวม 623 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 41 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราทำกำไรสุทธิ 6.6% ■